

Câu chuyện số 12: Phao-lô và Si-la

Vâng theo lời dạy, các học trò của Chúa Giê Xu đi nói về Ngài cho mọi người bắt đầu từ thủ đô Giê-ru-sa-lem, những nơi gần đó, và khắp mọi nơi trên thế giới. Có nhiều người nghe và tin theo Chúa Giê Xu.

Phao-lô, Si-la và một số người khác là những học trò của Chúa Giê-su muốn đi nói về Ngài ở nhiều nơi. Tuy nhiên, một hôm Phao-lô nằm mơ và trong giấc mơ Chúa bảo ông đi đến nước Hy-lạp. Thế là họ lên đường đến đó. Trong lúc ở tại đất nước này, Phao-lô và các bạn ông đi tìm những người đồng hương đang sống ở đây để nói cho họ biết về Chúa Giê-su. Trong số những người nghe đó có một phụ nữ tên là Ly đi. Sau khi nghe Phao-lô và Si-la giảng giải, bà và cả gia đình bằng lòng tin theo Chúa Giê Xu. Bà liền mời họ đến ở tại nhà mình.

Một ngày kia, trên đường đi đến nơi cầu nguyện, Phao lô và Si la gặp một đầy tớ gái bị quỉ ám. Quỷ khiến người này có khả năng bói toán. Người này kiếm được cho chủ rất nhiều tiền. Quỷ khiến người này đi theo quấy rối Phao lô trong nhiều ngày. Nó thường la lên: “ Đây là đầy tớ của Chúa Trời, họ nói cho các ngươi biết làm thế nào để được cứu rỗi.” Cho đến một ngày Phao lô bực mình và ông quay lại nói với quý: “Ta nhờ quyền phép của Chúa Giê xu ra lệnh cho mày ra khỏi người này”. Quỷ liền ra khỏi người đó. Người chủ thấy mình không còn lợi dụng cô gái để kiếm tiền được nữa nên bắt Phao lô và Si la đưa đến chính quyền và vu cáo họ tội gây rối trong thành phố. Hai ông bị đánh đòn, bị bỏ tù và cùm tay chân lại. Người ta ra lệnh cho người phụ trách trại giam phải canh giữ Phao-lô và Si-la nghiêm ngặt.

Vào lúc nửa đêm, Phao lô và Si la cầu nguyện và hát ca ngợi Chúa trong khi tất cả tù nhân khác đều nghe. Thần linh có một cơn động đất mạnh xảy ra làm cho các cửa phòng giam và các cùm đều bật tung ra. Người phụ trách trại giam chạy đến và thấy cửa các phòng giam mở tung nên nghĩ rằng các tù nhân đã trốn thoát nên ông ta rút gươm ra định tự tử. Phao lô thấy vậy liền la lên: “Chúng tôi còn ở cả đây, đừng làm hại mình như vậy”. Nghe vậy, người phụ trách trại giam liền chạy đến quỳ dưới chân Phao lô và Si la rồi hỏi: “Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?” Hai ông liền trả lời: “Hãy tin theo Chúa Giê xu thì ông và cả gia đình của ông sẽ được cứu.” Ngay trong đêm đó, cả gia đình của người phụ trách trại giam đều tin theo Chúa Giê xu.

Sáng hôm sau, cấp trên của người phụ trách trại giam ra lệnh cho ông thả tự do cho Phao lô và Si la. Hai ông liền đi đến nhà của bà Ly di và khích lệ những người đã tin theo Chúa ở đó. Rồi họ lên đường đi đến nơi khác.